

28/08/2023

Thông Báo Hàng Tuần Gửi Đến Các Gia Đình của Tiến Sĩ Horton

Đại thi hào Maya Angelou đã có câu nói nổi tiếng: “*Bạn không thể thực sự biết mình đang đi đâu cho đến khi bạn biết mình đã ở đâu*”. Những ngôn từ mạnh mẽ này nhắc nhở chúng ta rằng sự tiến bộ đòi hỏi sự đánh giá thẳng thắn về vị trí hiện tại của mình và cách đến được vị trí đó.

Khi sáng kiến *Đột Phá để Xuất Sắc* tiếp diễn, chúng tôi vẫn tập trung sâu vào việc tìm hiểu vị trí hiện tại của mình, lộ trình đã đưa chúng tôi đến đây và cách tốt nhất để tiến về phía trước. Đó là cách chúng tôi được trang bị tốt hơn để định hình một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh của mình. Mục tiêu được vạch ra rõ ràng của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm giáo dục cho mọi trẻ em, hỗ trợ sự phát triển về mặt học thuật, xã hội, cảm xúc và thể chất của các em.

Điểm nổi bật tuần qua: Các thành viên Hội Đồng Giáo Dục của chúng tôi đã dành hai ngày cho một khóa tu tập nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết và cộng tác tập thể của chúng tôi. Khóa tu tập này cung cấp một nền tảng cho các cuộc thảo luận cởi mở và những cập nhật đối với các khía cạnh trọng yếu trong hành trình của chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét các chủ đề như Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện, các dự án E-SPLOST, các biện pháp kiểm soát tài chính, xem xét 30 ngày đầu tiên của tôi ở cương vị là tổng giám đốc, v.v.

Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện và các dự án [E-SPLOST](#) của chúng tôi chiếm vị trí trung tâm, điều chỉnh mục tiêu chung của chúng tôi là cải thiện cơ sở vật chất và hoạt động của Học Khu. Với mức độ tập trung đặc biệt vào việc giải quyết những thách thức về tình trạng quá tải và sử dụng không đúng mức ở một số trường học của chúng tôi, chúng tôi đã thảo luận về các chiến lược tiềm năng mà sẽ giúp phục vụ tốt nhất nhu cầu của cộng đồng học sinh đa dạng của chúng ta.

Với tư cách là người quản lý có trách nhiệm đối với quỹ công, chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề tài chính của mình. Sự hợp tác, cộng tác và tuân thủ liên tục, trung thực của chúng tôi với Cục Kiểm Toán Georgia và các yêu cầu của cơ quan phản ánh sự tận tâm của chúng tôi trong việc đạt được các hoạt động tài chính lành mạnh.

Khi suy ngẫm về 30 ngày đầu tiên làm tổng giám đốc của mình, tôi tiếp tục được truyền cảm hứng từ sự chuyên tâm bền bỉ của các học sinh, giáo viên, gia đình và các đối tác cộng đồng của chúng ta. [Các chứng nhân H-PRIDE](#) gần đây được trao cho [Snapfinger Elementary](#), [Columbia Middle](#), và [Towers High](#) là minh chứng hùng hồn cho những nỗ lực chung của chúng tôi trong việc duy trì các giá trị cốt lõi thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi tiến lên phía trước.

Để hiểu toàn diện hơn về khóa tu tập của chúng tôi, tôi xin mời quý vị tìm hiểu toàn bộ chương trình bằng cách nhấp vào [ĐÂY](#). Nguồn lực này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về các cuộc thảo luận và bài thuyết trình của chúng tôi.

Khi chúng tôi tiếp tục hành trình chung này, xin ghi nhớ rằng sự cống hiến của tập thể sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta. Sự hỗ trợ không ngừng của quý vị đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh, cộng đồng và cho nhau.